



คู่มือนักเรียน ฉบับพกพา

คณะผู้บริหาร

ประธาน/ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร - Joanna Kelly

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ – Cameron Winton

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ - Catherine Bleakley

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการและกิจกรรมนักเรียน - Junka Steinert

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริการและกิจกรรมนักเรียน – Karina Mayen Gonzalez

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน - Mina Obana

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ – Preeyaporn Kittipunneceranat

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการตลาด (ประเทศเกาหลีใต้ และอินโดนีเซีย) - Iris Lee

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (กลุ่มประเทศแอฟริกาตอนใต้ และยุโรปตอนใต้) - Germano Vieira

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประเทศไต้หวัน, ไทย, เวียดนาม และอินเดีย) - Brian Lin

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประเทศญี่ปุ่น) - Kosuke Ando (Moe Sugiya)

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์- Tam Kendi

การเปิดบัญชีธนาคาร

นักเรียนสามารถเปิดบัญชีธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียม/รับส่วนลดค่าธรรมเนียม กับธนาคารส่วนใหญ่ในประเทศออสเตรเลีย เช่น Commonwealth, NAB, Westpac, ANZ โดยนักเรียนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารนั้นๆ

การเปิดใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบเติมเงิน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ด้วยอัตราค่าบริการที่ค่อนข้างต่ำ และตอบสนองความต้องการในการติดต่อสื่อสาร สำหรับท่านที่พำนักอาศัยในออสเตรเลียเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ในหนึ่งปี หากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ท่านนำติดตัวมาตัวนี้ได้ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้ว ท่านก็สามารถเลือกซื้เพียงซิมการ์ดจากศูนย์บริการที่ท่านต้องการ และลงทะเบียนใช้งานได้ทันทีในกรณีที่ท่านพำนักอาศัยในออสเตรเลีย ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ท่านสามารถเลือกซื้เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบรายเดือน จากศูนย์บริการชั้นนำ โดยอัตราการใช้บริการขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้งานของท่าน รวมไปถึง เงื่อนไขและข้อตกลงของศูนย์บริการนั้นๆ ท่านสามารถเปรียบเทียบอัตราการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบรายเดือน ได้ที่ : <https://youcompare.com.au/mobilephones>

การเดินทาง (การขนส่งสาธารณะ)

การขนส่งสาธารณะสำหรับการเดินทางในเมลเบิร์นนั้น ประกอบไปด้วย รถไฟ, รถราง และรถบัสประจำทาง (ยกเว้นแท็กซี่เดอร์รี่) โดยบัตรโดยสารสำหรับใช้ในการเดินทาง หรือ “Myki Card” เป็นบัตรโดยสารรูปแบบเดียวที่ได้รับอนุญาตและสามารถใช้ได้ หลังจากที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร Myki แล้ว ท่านสามารถเติมเงินบัตรโดยสารของท่านผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้เติมเงินสำหรับบัตรโดยสารนี้ได้ใช้ในการเดินทาง ในทุกเที่ยวของการเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารจะถูกหักออกจากบัตรโดยสารของท่านอัตโนมัติเมื่อท่านสแกนบัตรโดยสารขาขึ้นและลงทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ท่านเดินทางภายในพื้นที่ซึ่งรวมในตัวเมืองที่จำกัไดวี (Free Tram Zone) ท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อพึงระวัง นักเรียนต่างชาติไม่สามรถใช้ส่วนลดค่าโดยสารคานนักเรียนนี้ได้ ท่านจะต้องตรวจสอบอายุการใช้จ่ายและวงเงินค่าใช้จ่ายในบัตรโดยสารของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถเดินทางได้ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามระเบียบของเครื่งรช มีฉะนั้น ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและรับบทลงโทษ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : <http://ptv.vic.gov.au/tickets/myki/>)

การสมัครประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน

หากท่านเดินทางมาย้ออสเตรเลียเพื่อการศึกษาด้วยวีซ่านักเรียน ดังนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องสมัคร ประกันสุขภาพสำหรับนักเรียน โดยครอบคลุมตลอดช่วงเวลากการศึกษาและช่วงเวลาพำนักอาศัยของท่าน หรือหากท่านเดินทางมาย้ออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยว(แบบไม่สมัครทำงานได้) และวีซ่าท่องเที่ยว(แบบสามารถทำงานได้) ท่านสามารถเลือกสมัครประกันสุขภาพสำหรับช่วงเวลาที่ท่านพำนักอาศัยในออสเตรเลีย ในกรณีที่ท่านต้องการติดต่อเพื่อขรับการตรวจสุขภาพและการบริการต่างๆ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้จากศูนย์บริการประกันสุขภาพพานั้นๆ รวมไปถึง ศูนย์บริการศึกษาต่อต่างประเทศ (เอเจนซี่) ของท่านเช่นกัน

การทำงานในออสเตรเลียและเงินในต่างๆ

สำหรับท่านที่เดินทางมาด้วยวีซ่านักเรียน ท่านสามารถทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลีย ได้สูงสุดถึง 40 ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์ เมื่อท่านทำการสมัครวีรเรียนแบบเติมเวลาและได้เริ่มเข้ารัศึกษาแล้ว ข้อพึงระวัง หากชั่วโมงการทำงานของท่านมากเกินไปข้อกำหนด ทางสถานกงสุลและกรมการตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียสามารถทำการยกเลิกวีซ่าของท่านได้ทันทีในกรณีที่นักเรียนที่ท่านงานอย่างถูกต้องและประสบปัญหาจากกรว่าจ้างยังไม่เป็นธรรม รวมไปถึงปัญหาอื่นๆขึ้นเนื่องมาจากสถานประกอบการ/ผู้จ้างงาน ท่านสามารถติดต่อได้ที่ <http://fairwork.gov.au/>

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

เนื่องด้วยข้อก้ำกั้นที่ทาง Discover English ได้ระบุไว้และจำเป็นต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าในการสมัครคอร์สการศึกษาที่ท่านต้องการ โดยซึ่งนี้เป็นการรับประกันว่าคุณจะได้รับวีซ่าเรียนโดยตรงของท่านในการติดตามผลว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมไปถึงในกรณี การผ่อนผัน/แบ่งชำระ ท่านจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันและเวลาที่กำหนดไว้เช่นกัน หากท่านทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม \$25(AU) ต่อสัปดาห์

การยกเลิก/ยื่นคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ฉบับย่อ)

ศูนย์การศึกษา Discover English มีควมจำเป็นอย่างสูงในการกำหนข้อบังคับด้วยเรื่องยกเลิก/เรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมไปถึงถึงกรณี/เงื่อนไขของช่วงเวลาของคอร์สการศึกษา ในกรณีที่หากคอร์สการศึกษาของท่านต้องการเลื่อนเวลากลับมากกว่า 4 สัปดาห์ และท่านไม่เสียค่าธรรมเนียมคอร์สการศึกษาอื่นๆที่ Discover English ได้ ทาง Discover English จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดเต็มจำนวน

- กรณีที่ วีซ่านักเรียนของท่านถูกยกเลิก ก่อนวันเปิดเรียนของคอร์สการศึกษาตามใบรับรองของท่าน ในกรณีที่ท่านได้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด Discover English จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน หรือ หากท่านไม่ได้ทำการชำระค่าธรรมเนียมหมดแจ้งจ่าย (ชำระบางส่วน) Discover English จะทำการหักค่าธรรมเนียมจ่ายจำนวน \$500(AU) หรือ 5% ของค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไว้ (จำนวนที่เหลือจะถูกยกเลิกในกรณีนี้)
 - กรณีที่ การยื่นคำร้องขอต่อวีซ่านักเรียนไม่ผ่านการอนุมัติ และอยู่ในระหว่างช่วงการศึกษา ทาง Discover English จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงเวลาที่เหลือจากคอร์สการศึกษาทั้งหมดของท่าน โดยหักค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน \$220(AU)
 - กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกคอร์สการศึกษา และท่านได้ยื่นหนังสือยกเลิกพร้อมลายเซ็นล่วงหน้า 28 วันขึ้นไป ก่อนวันเปิดเรียนของคอร์สการศึกษาตามใบรับรองของท่าน ทาง Discover English จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 60% แต่หากท่านยื่นหนังสือยกเลิกพร้อมลายเซ็นล่วงหน้าต่ำกว่า 28 วัน ทาง Discover English จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 50% เท่านั้น
 - ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นจะไม่สามารถเรียกคืนได้ หากวันเปิดเรียนของคอร์สการศึกษาได้เริ่มต้นขึ้น กรณีภายใต้กฎหมาย the ESOS Act & the Nation Code ว่าด้วยการโยกย้ายคอร์สการศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่าไปยังคอร์สการศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นว่าจะไม่สามารถเรียกคืนได้
 - กรณีที่ทาง Discover English ได้ทำการยกเลิก หรือ ระบุวี คอร์สการศึกษาของท่าน เนื่องจาก : ละเมิดข้อบังคับตามวิวกำหนด, ละเมิดข้อตกลงว่าด้วยเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหรืออื่นๆ ค่าธรรมเนียมการศึกษานั้นจะไม่สามารถเรียกคืนได้
 - ค่าธรรมเนียมการจดหาที่พักอาศัย และ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบต่างๆ ไม่สามารถเรียกคืนได้
- แบบฟอร์มการเรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ถูกต้องนั้น ต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงเหตุผลของกายยกเลิก/เรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ โดยท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานที่สำเร็จแล้วได้ทาง Email ที่ info@discoverenglish.com.au (ศึกษารายละเอียดสำหรับ “ข้อบังคับการเรียกคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับเต็ม” ได้ที่ www.discoverenglish.com.au)

ข้อบังคับทางความปลอดภัยและกฎระเบียบ

Discover English เป็นศูนย์การศึกษาทางภาษานำหน้าที่มีนโยบายการให้บริการอย่างเต็มที่ และประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงถึงภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย เป็นกันเอง และส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทักษะความรู้ของนักเรียน ด้วยประการนี้นั้น นักเรียนทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ :

- ติดต่อสื่อสาร และให้ความร่วมมือกันเพื่อร่วมขึ้นเรียน/อาจารย์ผู้สอน
- ตรงต่อเวลา และเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ
- สนทนากับผู้อื่นด้วย ภาษาอังกฤษ เท่านั้น
- ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- อ้อยอิ่งและ ฝ่าฝืนมารยาท
- ถูกสุขอนามัย การรักษาความสะอาด และการเชื้องไข้/ปฏิบัติตามกฎ “การสุขาบุห” ที่ได้ระบุไว้สำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับและกฎระเบียบฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนเพิ่มเติม (Extra Class), ชมรม Homework Club และกิจกรรมนันทนาการ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะศึกษาเพิ่มเติม นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนตามตารางเรียนของท่าน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ท่านสามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกลุ่มการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ละชื่ออย่างน้อย 15 นาที ก่อนเวลาที่กำหนด) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การเรียนการสอนเพิ่มเติมจะถูกจัดขึ้นในทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12:00น. ถึง13:00น. และช่วงเวลา 14:00น. ถึง15:00น. ชมรม Homework Club หรือ การเรียนการสอนแบบ ตัวต่อตัว ก็มาจายัผู้สอนโดยตรง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ชมรม Homework Club จะถูกจัดขึ้นที่ห้องสมุดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11:00น. ถึง12:00น. และช่วงเวลา 13:00น. ถึง14:00น. ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมหนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าวเท่านั้น นอกจากนี้ Discover English ได้จัดตารางกิจกรรมนันทนาการต่างๆ รวมไปถึง การเดินทางออกนอกสถานที่ (ค่าธรรมเนียม : เปลี่ยนแปลงตามกิจกรรมที่ระบุไว้)สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงชื่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

ข้อบังคับ “การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น”

ทาง Discover English ได้ระบุข้อบังคับ “การสนทนาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น” อย่างชัดเจน สำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมไปถึงผู้มาติดต่อทั่วไป ทั้งนี้เพื่อ ช่วยเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักเรียนที่ Discover English ในทุกระดับชั้น โดยนักเรียนทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มข้อตกลงและลงนามยินยอมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากนักเรียนถูกจับได้ว่าสนทนาด้วยภาษาอื่นใดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ท่านจะได้รับบทลงโทษโดย ผลบั้นที่ทำการเข้าเรียนซึ่งท่านจะถูกพักกลับไป 2 ชั่วโมงในวันหนึ่งๆ ตาม หากท่านทำการฝ่าฝืนข้อบังคับอีกครั้ง ท่านจะถูกเชิญออกจากศูนย์การศึกษาโดยทันที เช่นเดียวกับกันในช่วงเวลาการเรียนการสอน ท่านจะถูกบันทึกว่า “ขาดเรียน” และเชิญออกจากชั้นเรียนและศูนย์การศึกษาโดยทันที

ผลประโยชน์ที่การเข้าชั้นเรียน

ผลบั้นที่การเข้าชั้นเรียนนั้น กำหนดขึ้นดังอยู่ที่ 80% สำหรับนักเรียนที่มาเข้าชั้นเรียนเข้าเกินกว่า 15 นาที ท่านจะต้องรองจนถึงช่วงเวลาพักเบรครหว่างคาเรียนหมด จึงจะสามารถเข้าชั้นเรียนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผลบั้นที่การเข้าเรียนของท่านจะถูกพักกลับไป 2 ชั่วโมงสำหรับคาเรียนนั้น สำหรับนักเรียนที่ต้องการออกจากชั้นเรียนก่อนหมดเวลาคาบเรียน ผลบั้นที่การเข้าชั้นเรียนของท่านจะถูกบันทึกและหักจากผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของทั้งนั้น ไม่สามารถชี้เพื่อเพิ่มผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนได้ ใบรับรองแพทย์สามารถใช้เฉพาะเพื่อเป็นเอกสารรับรองเพิ่มเติม ในการินการละเมิดข้อบังคับการเข้าชั้นเรียนของผู้ถือวีซ่านักเรียนต่อสถานกงสุลและกรมการตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลียเท่านั้น การขาดเรียนด้วยเหตุผลทุกประการจะผลบั้นที่ผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของท่าน

- หากท่านเข้ารัการศึกษาโดยถือวีซ่านักเรียนและผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของท่านต่ำกว่า 88% ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งเตือนผลการเข้าชั้นเรียนของท่าน รวมไปถึง ท่านจะต้องเข้ารับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียนดังต่อไปนี้
- หากผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของท่านต่ำกว่า 80% ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางโรงเรียนจำเป็นต้องทำการรายงานต่อสถานกงสุลและกรมการตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย โดยท่านจำเป็นอย่างยิงที่จะต้องเข้าชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องและแสดงเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นอุทธรณ์กรณีดังกล่าว (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ “ขั้นตอนการยื่นคำร้อง/อุทธรณ์” ได้ที่ www.discoverenglish.com.au)
- หากผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของท่านต่ำกว่า 80%ในวันสุดท้ายของคอร์สเรียนของท่าน ท่านอาจจะถูกพักติสดีธิ์ในการยื่นใบสมัครเพื่อเรียนต่อกับ Discover English ในคอร์สเรียนเต็ม/คอร์สเรียนอื่นๆได้

การยื่นคำร้องขอลาพักร้อน

นักเรียนทุกท่านที่ประสงค์จะทำการขอหยุดลาพักร้อนในช่วงช่วงการศึกษา จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยท่านสามารถกรบบนแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือสามารถส่งอีเมลหาทางอินเตอร์เน็ต (แบบฟอร์มต้องมีรายละเอียดครบถ้วนพร้อมลายเซ็นรับรองโดยผู้ร้องขอเท่านั้น)

- การลาพักร้อน ต้องมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป (วันจันทร์-วันศุกร์)
- ผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียนของท่าน ต้องไม่ต่ำกว่า 80% ในช่วงเวลาการยื่นคำร้อง
- ท่านไม่สามารถยื่นคำร้องขอลาพักร้อนใน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการศึกษาได้

- การลาพักร้อน สามารถยื่นคำร้องได้สูงสุดเพียง 4 สัปดาห์เท่านั้น (ยกเว้น หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในหนังสือสัญญาก่อนการสมัครเรียน) โดยทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะลาพักร้อนเกินกว่า 4 สัปดาห์ ท่านจะต้องทำการยื่นคำร้องเพื่อผ่อนผันช่วงเวลากการศึกษา

- ในกรณีที่คำร้องของท่านไม่ผ่านการอนุมัติ ทาง Discover English จะทำการส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบทันที โดยท่านสามารถยื่นแบบฟอร์มเพื่ออุทธรณ์การอนุมัติได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ “ขั้นตอนการยื่นคำร้อง/อุทธรณ์” ได้ที่ www.discoverenglish.com.au)

- ในกรณีสำหรับท่านที่ถือวีซ่านักเรียน และใบรับรองการสมัครเรียนจากศูนย์บริการศึกษาต่อต่างประเทศ (เอเจนซี่) ของท่าน ได้รวมระยะเวลาการลาพักร้อนในคอร์สการศึกษานั้น ท่านจะต้องติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อยื่นยื่นช่วงเวลาการลาพักร้อน สำหรับท่านที่สมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาในคอร์สแรกแล้ว ช่วงระยะเวลาหยุดก่อการสมัครสัปดาห์ไปไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องการลาพักร้อน ท่านที่ถือวีซ่านักเรียน จะได้รับการเพิ่มช่วงระยะเวลาศึกษา หลังจากสำเร็จคอร์สการศึกษา โดยทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่นับว่าเป็นช่วงการลาพักร้อน และท่านไม่สามารถยื่นคำร้องการลาพักร้อนในช่วงเวลานั้นได้ ใบรับรองการสมัครเรียนของท่านจะถูกยกเลิกในวันสุดท้ายที่ท่านสำเร็จการศึกษาในทันที และท่านมีเวลา 28 วันเพื่อเดินทางกลับออกจากประเทศออสเตรเลีย

บัตรประจำตัวนักเรียน

นักเรียนทุกท่านจะต้องยื่นคำร้อง เพื่อรับบัตรประจำตัวนักเรียน ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยท่านสามารถรับบัตรประจำตัวนักเรียนที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากวันที่ท่านยื่นคำร้องเป็นเวลา 2 วันทำการ

ชมรม Student Portal

นักเรียนของ Discover English ทุกคน สามารถใช้ชมรม student portal เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของท่าน, ผลประเมินผลรวมการเข้าชั้นเรียน, ผลการทดสอบต่างๆ รวมไปถึงประวัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที.

คอร์สการศึกษา

ทุกคอร์สการศึกษา ที่ Discover English นั้น มีช่วงระยะเวลาการเรียนการสอน 4 ชั่วโมงต่อคาบเรียน. ตารางเรียนภาคเช้า เริ่ม 8:30น. ถึง 12:50น. (รวมช่วงเวลาพักเบรก 20 นาที) ตารางเรียนคาบบ่าย เริ่ม 13:00น. ถึง 17:30น. (รวมช่วงเวลาพักเบรก 20 นาที). ตารางเรียนช่วงค่ำ เริ่ม 17:40 น. ถึง 21:50 น. (พัก 10 นาที). ตารางเรียนของทำเนียบ จะถูกประมวลผล จากคอร์สการศึกษา, ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ, จำนวนที่ว่างในชั้นเรียน และความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ โดยปกติคอร์สการศึกษาจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 10 ถึง 12 สัปดาห์ขึ้นไป ท่านสามารถโยกย้าย/เปลี่ยนแปลง หลังจากเริ่มการศึกษาแล้ว 5 สัปดาห์ (กรณีที่ท่านผ่านการทดสอบการเลื่อนระดับชั้น)

การยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงตารางเรียน

นักเรียนทุกท่านสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ (เฉพาะคอร์ส General English เท่านั้น) โดยการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนนั้น ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบภาษาอังกฤษ, จำนวนที่ว่างในชั้นเรียน และความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนในชั้นเรียนที่ท่านยื่นคำร้องขอ ข้อพึงระวัง ในบางกรณี ทางโรงเรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้ในทันที คำร้องของท่านจะถูกบันทึกลงในลำดับรายชื่อผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เพื่อรอการพิจารณาเป็นลำดับไป - ในกรณีที่นักเรียนมีภาระผูกพันในการทำงาน นักเรียนจะต้องนำเสนอจดหมายทางการแพทย์หรือหนังสือการว่าจ้างจากนายจ้างในการขอปรับเปลี่ยนตารางเรียน

การยื่นคำร้องเปลี่ยนแปลงคอร์สการศึกษา

ท่านที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงคอร์สการศึกษา จะต้องทำการยื่นคำร้องและกรอกแบบฟอร์มที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ การอนุมัติคำร้องเปลี่ยนแปลงคอร์สศึกษานั้น ประมวลผลจาก :

- จำนวนที่ว่างในชั้นเรียน
- วันและเวลาการเริ่มต้นของคอร์สการศึกษา
- ระยะเวลาขั้นต่ำ (โดยรวม) ของคอร์สการศึกษา
- ผลการทดสอบทางความชำนาญด้านภาษาอังกฤษ

การทดสอบเพื่อการเลื่อน/โยกย้ายระดับชั้น

ท่านที่มีความประสงค์จะเลื่อนระดับชั้น (General English) ต้องติดต่อและรับคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อสมัครสอบเลื่อนระดับชั้น โดยท่านสามารถเข้ารับการทดสอบได้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนอนุมัติคำร้องขอเท่านั้น ในกรณีที่ท่านผ่านการทดสอบการเลื่อนระดับชั้น ท่านสามารถเลื่อนเข้าเรียนในชั้นเรียนใหม่ ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป (ในบางคอร์สการศึกษา ท่านต้องจัดหาหนังสือและตำราเรียนใหม่) ท่านที่อยู่ในระดับชั้น Upper-Intermediate จาก คอร์ส General English และต้องการเปลี่ยนคอร์สการศึกษาเป็น คอร์ส Cambridge, EAP และ IELTS นั้น ท่านต้องเข้ารับการทดสอบ ถึงแม้ว่า ในบางกรณีท่านได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยที่นี้ หากท่านไม่ผ่านการทดสอบ ท่านสามารถเข้ารับฟังก์ชันแนะนำได้ที่ฝ่ายวิชาการ Discover English โดยปกติ การทดสอบเลื่อน/โยกย้ายระดับชั้นจะถูกจัดขึ้นในวันอังคาร เวลา 9:30น. และ 13:30น. หรือ วันพฤหัสบดี เวลา 13:30น. ผู้เข้าสอบสามารถแสดงใบประกาศ/รับรองภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันระดับทักษะทางภาษาของท่าน (IELTS, PTE, Cambridge English)

เครือข่ายและช่องทางการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย

Discover English ได้จัดโปรแกรมเครือข่ายและการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย สำหรับท่านที่มีความประสงค์ต้องการศึกษาต่อ โดยรวบรวมข้อเสนอการเข้ารับการศึกษ จากมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชั้นนำมากมาย ท่านที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมส่วนใหญ่ ต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นเรียน คอร์ส Cambridge, Academic English และ IELTS นอกจากนี้ท่านสามารถรับจดหมายรับรองจากฝ่ายวิชาการ Discover English เมื่อท่านสำเร็จการศึกษา และมีผลประมวลรวมการเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป

ใบประกาศ/รับรองการสำเร็จการศึกษา

เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาที่ Discover English ด้วยอัตราผลประมวลรวมการเข้าเรียนสูงกว่า 80% แล้ว ท่านจะได้รับใบประกาศใบรับรองการสำเร็จการศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ช่วงระยะเวลาการศึกษาทั้งหมด, วันและเวลาการเรียนและสำเร็จการศึกษา และระดับทักษะทางภาษาอังกฤษของท่าน หากท่านมีความประสงค์ต้องการร้องขอใบประกาศใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ท่านจะได้รับแบบสอบถาม/คำติชมทาง Email อีกครั้ง เกี่ยวกับคอร์สการศึกษาและศูนย์การศึกษาโดยรวม ทุกๆความคิดเห็นและคำติชมของท่าน มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ Discover English เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงมาตรฐาน ให้ Discover English เป็นศูนย์การศึกษาทางภาษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่รักทุกท่าน

แบบสอบถาม/คำติชม

ในช่วงระยะเวลาสัปดาห์แรกของการศึกษาที่ Discover English ท่านจะได้รับแบบสอบถามทาง Email โดยทาง Discover English หรือในช่องทางอื่นที่จะได้รับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงปัญหาของท่านเกี่ยวกับการศึกษาและอื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยแก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ท่านอย่างทั่วถึง หลังจากนั้น ในช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะสำเร็จการศึกษา ท่านจะได้รับแบบสอบถาม/คำติชมทาง Email อีกครั้ง เกี่ยวกับคอร์สการศึกษาและศูนย์การศึกษาโดยรวม ทุกๆความคิดเห็นและคำติชมของท่าน มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อ Discover English เพื่อช่วยแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงมาตรฐาน ให้ Discover English เป็นศูนย์การศึกษาทางภาษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนที่รักทุกท่าน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ครอบครัว Discover English ทาง Social

Media

พร้อม ค้นพบประสบการณ์ใหม่ ทั้ง :

- ทักษะ ไวยากรณ์
- บทความที่น่าสนใจ
- กิจกรรมนันทนาการใน เมลเบิร์น
- ข่าวสาร
- งานนิทรรศการ
- พุดคุยกันแบบสดๆ
- ความบันเทิงมากมาย



email: Reception@discoverenglish.com.au

โทรศัพท์: 03 9602 4800

โทรศัพท์ (กรณีฉุกเฉิน): 0490 384 961

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.discoverenglish.com.au

ที่อยู่: 247 Collins Street, Melbourne, VIC, 3000

ยินดีต้อนรับสู่



คู่มือนักเรียน ฉบับพกพา